

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้	๑. งานบริหารทั่วไป	งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๒. กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์	๑) ศึกษา วิเคราะห์ทางกฎหมาย เพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ คำสั่งต่าง ๆ ด้านการปศุสัตว์ ๒) กำกับ ดูแลกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์ ๓) ให้คำปรึกษาความเห็นทางกฎหมาย	๒. งานกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ คำสั่งต่าง ๆ ด้านการปศุสัตว์	- กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ทั้งหมด - การยกร่างพระราชบัญญัติและกฎหมาย - บทบาทภารกิจของกรมและหน่วยงานภายในของกรม
๓. กลุ่มคดีปกครอง	๑) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ๒) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคดีปกครอง ๓) งานดำเนินคดีปกครอง ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานต่างๆ ที่เป็นผู้ฟ้องคดี หรือ	๓. งานคดีปกครอง ดำเนินการเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานที่เป็นผู้ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีปกครอง ทำคำฟ้อง คำให้การแก้ไขเพิ่มเติม คำคัดค้านคำให้การ และการอุทธรณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง	- กฎหมายปกครอง - กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	<p>ถูกฟ้องคดีปกครอง โดยทำคำฟ้อง คำให้การแก้ไขเพิ่มเติม คำฟ้อง คำคัดค้านคำให้การ และให้คำปรึกษา ชี้แนะตอบข้อหารือและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง</p> <p>๔) การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง</p>		
๔. กลุ่มคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง คดีล้มละลาย และการดำเนินคดีตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p> <p>๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือทางคดี</p> <p>๓) เปรียบเทียบคดีปรับตาม พรบ. ที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์</p> <p>๔) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและบริหารสัญญาต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ</p> <p>๕) ให้คำปรึกษาความเห็นทางกฎหมายและบังคับคดี</p>	๔. งานคดีทั่วไปและนิติกรรมสัญญา ดำเนินการทางกฎหมายคดีทางอาญา ทางแพ่ง และคดีล้มละลาย ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน พิจารณาและให้ความเห็น ตลอดจนให้คำปรึกษาทางคดี และดำเนินการร่างและบริหารสัญญาต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายแพ่งและอาญา - กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ - การร่างนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ